

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/ ๑๕๔๕๗



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา รอบที่ ๒
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๕๔๕๑
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงิน
และหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสนับสนุน
และช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการเสนอขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา รอบที่ ๒ โดยขอให้โรงเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน ยื่นความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการสร้าง
ความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และโครงการสร้างมูลค่า
เพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน สามารถ Download เอกสารได้ที่
<http://www.obecschoollunch.obec.go.th> หรือ <http://schoollunchsystem.obec.go.th> จึงขอให้โรงเรียน
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอรับรหัสผ่านเข้าระบบ School lunch System ได้ที่ <https://forms.gle/xAfp29xxSNx7z1TG9>
๒. โรงเรียนที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา มาแล้วในรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในระบบ School lunch System อีก ยกเว้นกรณีที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยโรงเรียนจัดทำและบันทึกข้อมูลคำขอรับการสนับสนุนผ่านระบบ
School lunch System (<http://schoollunchsystem.obec.go.th>) ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช จินทร์ขจร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓

“เรียนดี มีความสุข”